

# Giai đoạn bệnh giang mai: Khi nào điều trị được dứt điểm?

Theo Bộ y học, HIV, bệnh lậu cùng với bệnh giang mai là các bệnh truyền nhiễm truyền nhiễm qua giao hợp nguy hiểm nhất. Do bệnh chưa có triệu chứng đặc trưng, không khó lây lan và để lại phổ biến hệ lụy cho bệnh nhân nhiễm bệnh. Tùy từng giai đoạn bệnh giang mai, bệnh nhân sẽ thì có những dấu hiệu và nguy hại không giống nhau

## Tóm tắt về giang mai ?

### Bệnh giang mai là bệnh lý gì ? có nguy hại gì ?

Giang mai là bệnh nhiễm trùng lây qua giao hợp vì xoắn khuẩn giang mai gây ra. Trên kia lâm sàng ghi nhận 5 giai đoạn bệnh giang mai tương ứng với diễn biến bệnh.

Về triệu chứng, một vài bệnh nhân lúc bị lây giang mai không có biểu hiện, số còn lại có triệu chứng nhưng không điển hình. Tuy nhiên biến chứng của xoắn khuẩn bệnh giang mai gây tổn thương cho da, niêm mạc, mắt và gây ra các bệnh ở cơ quan nội tạng :

Viêm nhiễm gan

- Thay đổi tâm thần
- Phình động mạch chủ
- Bại liệt thân xác,...

Việc đó làm giang mai được liệt kê lên một trong số bệnh lý nguy hiểm, bởi bệnh lý lây lan rất sớm, thậm chí có thể tái nhiễm tuy nhiên khó khăn nhận thấy, gây nên trễ chậm trong điều trị.

### Ai dễ bị bệnh giang mai ?

Ai cũng có thể gặp phải bệnh giang mai ví như đã từng quan hệ tình dục mang bệnh nhân. Mặc dù vậy những người bệnh sau dễ mắc phải nhiễm trùng hơn :

[phòng khám đa khoa thái hà](#)

[phẫu thuật cắt bao quy đầu](#)

[viêm quy đầu](#)

[tư vấn phụ khoa online](#)

[đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung hết bao nhiêu tiền](#)

[chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu](#)

[hút thai bao nhiêu tiền](#)

[bệnh sùi mào gà ở nam giới](#)

[triệu chứng sùi mào gà](#)

[điều trị sùi mào gà ở nữ](#)

[dấu hiệu các bệnh xã hội](#)

[xét nghiệm giang mai hết bao nhiêu tiền](#)

[chi phí xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[khám bệnh xã hội ở đâu tốt nhất](#)

[điều trị bệnh giang mai ở đâu](#)

[trị hôi nách triệt để](#)

[phẫu thuật trị hôi nách hết bao nhiêu tiền](#)

[bảng giá khám nam khoa](#)

[chi phí khám phụ khoa](#)

Ko sử dụng cách sử dụng các biện pháp an toàn thời gian làm chuyện ấy

- Liệu có phổ biến đối tác
- Đối tượng làm chuyện đó đồng giới
- Đối tượng gặp phải viêm HIV...

## **Bệnh giang mai thì có chữa được hay không ?**

Các bác sĩ chuyên khoa đều chấp thuận, bệnh có khả năng trị khỏi vĩnh viễn, không tái phát nếu được nhận biết cũng như trị sớm. Bệnh giang mai trong một - 2 tuần ban đầu có khả năng chữa dứt điểm dài.

Trong quá trình giang mai quá trình cuối thì phần lớn không thể trị dứt điểm. Những cách y khoa chỉ giúp thu hẹp vùng mắc phải viêm, nhưng chưa thể mất đi triệt để. Xoắn khuẩn - nguyên nhân gây ra bệnh lý có khả năng được tiêu diệt tuy vậy thương tổn do xoắn khuẩn dẫn tới lại ko phục hồi được.

## **5 công đoạn giang mai**

### **Quá trình 1 - công đoạn nguyên phát**

Nằm trong số những công đoạn bệnh giang mai, giai đoạn đầu ( giai đoạn nguyên phát ) thường có thời gian ủ bệnh từ 9 - 90 hôm, trung bình khoảng chừng 3 tuần. Theo những chuyên gia của Bộ y tế, đây là thời điểm giang mai dễ lây nhất với triệu chứng là các vết loét phía trên da.

Đặc điểm vết loét : Nồng, hình tròn hay bầu dục, bờ nhẵn, màu đỏ, ko ngứa, không cảm giác đau, không có mủ

- Khu vực hình thành : Vết loét hay gặp ở bộ phận sinh dục như là "cậu nhỏ", đầu "cậu nhỏ", môi to, môi nhỏ, vùng kín, cổ tử cung hoặc môi, đường miệng
- Thời gian hình thành : mất đi dưới 3 - 6 tuần

Trong quá trình nguyên phát kéo dài một - 5 tuần này là khi trị dễ dàng và thì có đa dạng Hy vọng chữa trị thành tựu nhất. Tuy vậy, đó là từng nhắc, những nốt sần bệnh giang mai này hay hình

thành ở cô bé, ẩn sâu trong vùng kín, trực tràng buộc phải cực kỳ không dễ dàng nhận biết. Không chỉ có thế, một số bệnh nhân cũng có thể nhầm những nốt sần này với dấu hiệu của bệnh lý không giống phải không sớm trị, bệnh lý chuyển sang công đoạn đồ vật phát.

## **Công đoạn 2 - giai đoạn đồ vật phát**

Giả dụ không nghi ngờ giang mai ở giai đoạn mới đầu, hầu hết người bệnh đều không thể ngờ lơ các lạ thường của bệnh trong lúc này. Cải thiện từ 4 - 6 tuần, xoắn khuẩn giang mai đã vững mạnh mang các dấu hiệu rõ ràng như :

Xuất hiện ban màu hồng hoặc tím, xuất hiện ban tại bẹn, mồm hoặc khu vực sinh sản

- Phát ban tại lòng bàn tay cũng như bàn chân hoặc đầy đủ cơ thể - dấu hiệu của giang mai đã lan vào huyết
- Dấu hiệu tất nhiên : sốt, bệnh rụng tóc, đau tức cơ thể, viêm họng, sung hạch bạch máu,....

Điểm sơ lược các quá trình giang mai ở nguyên phát, thiết bị phát là chúng có khả năng tồn tại trong vài ba tuần, tái nhiễm cũng như biến mất trong 1 năm mà không bắt buộc điều trị. Trường hợp bạn lơ đi các triệu chứng này của người, vô cùng có thể cơ hội trị giang mai của bạn sẽ thấp đi đáng kể cập.

## **Giai đoạn 3 - công đoạn tiềm ẩn**

Một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều đối tượng chỉ đi khám cũng như bất ngờ lúc mình gặp phải giang mai do họ đã phá vỡ những giai đoạn giang mai trước. Cho đến thời gian, xoắn khuẩn giang mai tấn công sâu lên các tế bào, bộ phận cũng như phát triển thâm lạng. Lúc này, bệnh lý đã chuyển đến quá trình tiềm ẩn, có thể kéo dài hàng năm với các triệu chứng ko bao giờ tái nhiễm. Nhưng mà tình trạng bệnh sẽ ko dừng diễn biến không tốt hơn.

## **Quá trình cuối - công đoạn toàn phát**

Thời điểm bệnh lý đã từng tiến triển đến quá trình này, những tổn thương sẽ biến thành những vết sần, sẹo ở trên da. Đồng thời, xoắn khuẩn đã ăn sâu tới những mô mềm, bỏ huỷ cũng như viêm nhiễm luôn tuy nhiên tấn công vào bộ phận hay mô tế bào cơ bắp cũng như cơ quan ví dụ bộ não, gan, tim mạch buộc phải cấp độ tổn thương của người bệnh tương đối nặng.

Khoảng 1/3 bệnh nhân không được chữa trị hay chữa trị không đúng bí quyết sẽ vươn lên là bệnh giang mai muộn ( giang mai lan toả ). Đây là công đoạn giang mai cuối cộng, thời gian phát triển khoảng chừng từ 3 - 10 năm.

Những tổn thương do bệnh giang mai muộn dẫn đến gồm có :

Giang mai lan tỏa thành đặc điểm lên xương gây nhiễm trùng, phá huỷ mô, thoái hóa khớp và khiến người bệnh mệt mỏi, mệt mỏi tới ban đêm

- Giang mai tim mạch khiến cho bệnh nhân bị tách thành động mạch chủ, suy van động mạch chủ, hẹp động mạch vành,... Lúc đấy, người bệnh luôn gặp phải ho nặng, khó khăn thở, khàn giọng, cảm giác đau xương ức,...

## **Giang mai thần kinh và bệnh giang mai mắt**

Đây là những nguy hại dưới của quá trình bệnh giang mai cuối cùng. Các bác sĩ chuyên khoa nhận định, xoắn khuẩn giang mai có thể mất đi 10 - 25 năm hay sớm hơn dưới nhiễm trùng trước hết để

dẫn đến :

Giang mai thần kinh không dấu hiệu gây viêm nhiễm màng bộ não nhẹ ở 15% bệnh nhân GD tiềm ẩn, 25 - 40% đối tượng mắc phải GD một,... Nhiễm trùng màng não bộ theo thời điểm sẽ biến thành suy giảm thần kinh. Hay bệnh nhân sẽ mắc phải nhồi máu người hay sa sút trí tuệ mang triệu chứng : không dễ chịu, không dễ dàng phổ biến, suy nhược trí nhớ, động kinh....

- Chứng bệnh về mắt như là viêm giác mạc mô kẽ, viêm nhiễm màng bồ đào, viêm nhiễm võng mạc, nhiễm trùng mạch võng mạc,... Có khả năng mắc phải mù.

Sự liên quan tới tổn thương dây thần kinh, người bệnh bệnh giang mai còn có khả năng Tabes tủy sống tức thoái hoá trẻ và tiến triển của cột dưới cũng như rễ thần kinh. Việc này có khả năng khiến cho người bệnh cảm giác đau đớn thí dụ dao đâm tại vùng thắt lưng cũng như chân, mất phản xạ cũng như cảm nhận chi lấy vợ, giải không kiểm soát, rối loạn cương dương,...

## **Đường lây lan của bệnh giang mai**

Bệnh lý đơn giản lây truyền qua các đường lan truyền dưới đây :

Quan hệ ( phổ biến nhất ) nhắc cả làm chuyện ấy đường miệng, âm đạo hay hậu môn

- Từ mẹ sang con. Em bé mắc bệnh giang mai bẩm sinh có thể bị đục thủy tinh thể, điếc, tụt giạt, đặc biệt mất mạng sau sinh.
- Sử dụng chung vật dụng cá nhân, để vết thương hở chạm sở hữu thiết bị của người bệnh

## **Thời gian nào bệnh nhân phải gặp y bác sĩ ?**

Nhanh chóng thời gian nghi ngờ bản thân bị bệnh giang mai, bạn cần đến gặp bác sĩ tức khắc để được kết luận cũng như chữa trị. Bạn phải chia sẻ thẳng thắn với các bác sỹ giả dụ thì có :

Những vết loét phía trên người

- Từng quan hệ với đối tượng mắc giang mai
- Đã làm chuyện đó song chưa khiến cho kiểm tra huyết

Đề nghị thực hiện kiểm tra bệnh giang mai bao gồm lấy huyết, thăm khám dịch tủy não bộ hay sử dụng kính hiển vi trường tối sẽ được đưa ra để xác nhận bạn có nhiễm phải hoặc ko. Trường hợp bạn mắc phải sau 1 năm thì chỉ cần dùng một liều penicillin từng đủ để mẫu bỏ nhiễm trùng. Mặc dù vậy, nếu chẳng may nhận thấy bệnh lý muộn thì bạn sẽ phải kết hợp dùng phổ biến chiếc thuốc hơn và giữ gìn chữa trị lâu dần.

## **Phải làm gì để ngăn ngừa bệnh giang mai ?**

Bạn có khả năng kết hợp các biện pháp sau đây để chủ động bảo vệ sức khỏe giúp chính mình cùng với các bệnh nhân thân yêu :

Quan hệ tổng quan thủy, tốt cho sức khỏe cũng như sử dụng các biện pháp an toàn

- Không dùng sơ lược đồ vật thí dụ khăn rửa sạch nách, bàn chải, khăn mặt, đồ chơi tình dục,...
- Hạn chế chạm gần với bệnh nhân giang mai
- Thăm khám sàng lọc sức khỏe trước hôn nhân và sàng lọc sức khỏe trước lúc có thai
- Đi thăm khám sản phụ khoa cùng với khám tính mạng tổng quan đều đặn

Khoa đấng mày râu học - bệnh lý viện Đa khoa Phương Đông là doanh nghiệp quy tụ các đội ngũ y bác sĩ mới đầu lĩnh vực, đã từng có kinh nghiệm khám chữa trị cùng với chữa trị thành tựu giúp phổ biến ca khó. Mặt khác, những chuyên gia của bệnh lý viện rất hay tự tin làm chủ những khoa học, kĩ thuật trị mới nhất để khám chữa trị hiệu quả tại bệnh lý viện liệu có đội ngũ trang thiết bị tiên tiến, trang thiết bị tin cậy nhất.

Thấu hiểu tâm lý của người bệnh thời điểm chữa các bệnh xã hội, Phương Đông triển khai quy trình thăm khám bệnh lý gọn nhẹ, bảo mật riêng Trung ương hiểu biết của người mua và hài hòa trị sức khoẻ tâm lý, ảnh hưởng tiêu cực về sinh lý của người bệnh.

Đó là vậy, quá trình giang mai trải qua diễn biến nguyên phát, tiềm ẩn, vật dụng phát cho tới toàn phát. Để chủ động bảo vệ tính mệnh giúp chính mình, bạn nên quan sát sát sao các dấu hiệu của bệnh lý và đi thăm khám theo chu kỳ để theo dõi tình trạng sức khoẻ tin cậy nhất.

## **Liên hệ phòng khám đa khoa Thái Hà**

Website: [benhvienhanoi.edu.vn](http://benhvienhanoi.edu.vn)

Website: [phongkhamdakhoathaiha.moma.vn](http://phongkhamdakhoathaiha.moma.vn)

Địa chỉ: **11 Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam**

Hotline: **0378.669.440**

**Email: <mailto:cskh@benhvienhanoi.edu.vn>**

[phòng khám đa khoa hiện đại](#)

[địa chỉ phòng khám đa khoa thái hà](#)